



Center for
Prevention Programs
and Partnerships

Pamamaraan sa Pagpigil ng CP3

Hulyo 2024

Talaan ng mga Nilalaman

Ehekutibong Buod	2
Pamamaraan sa Pagpigil ng CP3.....	3
I. Panimula	3
II. Konteksto	3
III. Mga Praktikal na Pamamaraan sa Pagpigil	5
IV. Ang Mga Benepisyo ng Pag-adopt ng mga Prinsipyo mula sa Isang Pamamaraang may Kaalaman sa Pampublikong Kalusugan sa Pagpigil sa Karahasan	7
V. Pagpaplano ng Daan Pasulong	10
VI. Konklusyon	12
VII. Mga sanggunian	12

Ehekutibong Buod

Kabilang sa mga banta na kinakaharap ng Estados Unidos ang dumaraming bilang ng mga naka-target na karahasan at pag-atake ng terorismo na ginagawa ng mga indibidwal na gumagamit ng karahasan upang tugunan ang isa o higit pang tinukoy na mga karaingan. Tinaguyod ang Sentro para sa mga Programa at Partnership sa Pagpigil (CP3) upang pangunahan ang mga pagsisikap sa pagpigil sa naka-target na karahasan at terorismo (TVTP) na nakakaapekto sa mga indibidwal, komunidad, at lipunang Amerikano. Ang pamamaraan nito ay batay sa nasubok sa oras na mga prinsipyo ng pampublikong kalusugan na nakatuon sa kaligtasan at kapakanan ng buong populasyon.

Nakatuon ang pamamaraan ng CP3 sa pagpapahusay ng mga proteksiyon na salik na nagbibigay kapangyarihan sa mga indibidwal, kapantay, pamilya, at komunidad. Gumagana ang pamamaraang ito upang bawasan ang posibilidad na ang isang indibidwal ay gagawa ng karahasan sa unang lugar at lumikha ng isang safety net sa paligid ng mga indibidwal na nagpapakita tungkol sa mga pag-uugali, tulad ng paggawa ng mga pangkalahatang banta ng naka-target na karahasan. Inaayos ng CP3 ang mga aktibidad sa TVTP sa apat na antas ng programming: simula, primarya, sekundarya, at tersiyaryo. Ang bawat antas ng pagpigil ay nag-aalok ng mga pagkakataon upang bawasan ang panganib ng parehong naka-target na karahasan at terorismo at lumilikha ng mga karagdagang pagkakataon para sa mas malawak na hanay ng mga kasosyo na lumahok sa mga pagsisikap sa pagpigil. Ang mga antas ng pagpigil na ito ay mula sa pagtugon sa mas malalaking salik sa lipunan na negatibong nakakaapekto sa mga tao, sa pagbuo ng mas malusog na mga komunidad sa lokal na antas, paglikha ng mga programang pangkaligtasan para sa mga indibidwal, at pag-rehabilitate ng mga indibidwal na dating nakikibahagi sa mga aktibidad na nauugnay sa naka-target na karahasan at terorismo. Ginagamit ng CP3 ang komprehensibo, kinabibilangan ng iba't ibang larangan, at nakabatay sa lakas na pamamaraan upang bumuo ng kultura ng TVTP at hikayatin ang mga komunidad at provider na buuin ang mga umiiral na kasanayan at programa sa pagpigil sa karahasan.

Maraming benepisyong ang pag-adopt ng pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan sa pagpigil sa karahasan. Ang pamamaraan ay holistic, maagap, nagbibigay kapangyarihan, kinabibilangan ng iba't ibang larangan, maagap, nakabatay sa katibayan, pragmatic, at nakatutok sa pagbuo ng sustainable, pangmatagalang kaligtasan sa lahat ng komunidad.

Isinasagawa ng CP3 ang gawaing ito sa pamamagitan ng limang layunin:

- Layunin 1: I-curate ang Pananaliksik at Pagbuo ng Nilalaman
- Layunin 2: Palakihin ang Kapasidad ng Mga Provider at Kasosyo sa Pagpigil
- Layunin 3: Mamuhunan at Suportahan ang Mga Makabagong Programa sa TVTP
- Layunin 4: Bumuo ng Pambansang Koalisyong na Kaalaman sa Kalusugan ng Publiko para sa TVTP
- Layunin 5: Magsagawa ng Mga Madiskarteng Komunikasyon

Pamamaraan sa Pagpigil ng CP3

Isang White Paper mula sa DHS Sentro para sa mga Programa at Partnership sa Pagpigil (CP3) sa Pagpigil sa Naka-target na Karahasan at Terorismo sa pamamagitan ng Mga Programa at Serbisyon may Kaalaman sa Pamublikong Kalusugan

I. Panimula

Ang Kagawaran ng Seguridad ng Sariling Bayan (DHS) ay nilikha pagkatapos ng Setyembre 11, 2001, ang mga pag-atake ng mga terorista upang pag-isahin ang pagtugon ng bansa sa mga banta ng dayuhang terorista laban sa sariling bayan at para mapahusay ang pambansang seguridad. Ang mga banta na kinakaharap ng Estados Unidos mula noon ay umunlad upang isama ang domestic target na karahasan at terorismo. Ang pangunahing banta ng naka-target na karahasan at terorismo ay nagmumula sa mga nag-iisang nagkasala o maliliit na selyula ng mga indibidwal na naudyukan ng iba't ibang mga karaingan na maaaring kumplikado at mahirap maunawaan o mahulaan kapag ginagamit lamang ang tradisyonal na pagpapatupad ng batas at mga kakayahan sa paniktik (DHS, 2022). Dahil dito, umangkop ang DHS upang tugunan ang nagbabagong tanawin at tinaguyod ang Sentro para sa mga Programa at Partnership sa Pagpigil (CP3) noong 2021 upang pangunahan ang mga pagsusumikap sa pagpigil ng departamento laban sa spectrum ng naka-target na karahasan at terorismo.

Ang white paper na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng kasalukuyang naka-target na karahasan at terorismo lawak ng pagbabanta, ang aplikasyon at mga benepisyo ng isang pamamaraang may kaalaman sa pamublikong kalusugan tungo sa pagpigil, at isang buod ng pamamaraan ng CP3 na gumagabay sa mga prayoridad at pamumuhunan nito sa programa.

II. Konteksto

Nasaksihan ng Estados Unidos ang mga kalunos-lunos na kinalabasan ng mga indibidwal na gumagamit ng karahasan upang tugunan ang isang karaingan, ipahayag ang isang pagkiling, o isulong ang isang layuning ideolohikal. Kasama sa mga trahedyang ito ang mga pinag-isipang pagkakataon ng karahasan sa paaralan at lugar ng trabaho, krimen sa pagkapoot, at terorismo.

Ang tagapagpatupad ng batas ay walang awtoridad na iwasan ang mga gawaing ito ng naka-target na karahasan na walang aktibidad na nakakatugon sa legal na pamantayan ng pag-uudyok na gumawa ng krimen o bumubuo ng isang tunay na banta sa kaligtasan ng publiko. Ang ganitong uri ng karahasan ay naglalantad ng structural gap sa ating pambansang tugon. Halimbawa, tinasa ng National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), isang non-government academic research center, na “sa post 9/11 era...nagtagumpay ang mga indibidwal na nauugnay sa domestic extremist ideologies sa paggawa ng marahas na krimen. 57.5% ng oras” (Jensen et al., 2023, March, p.3).¹ Ang komunidad ng hustisyang

¹ Ang data na isinangguni mula sa mga proyekto ng START ay mula sa pinondohan ng pederal na proyekto sa pribadong pananaliksik na Profiles of Individual Radicalization in the Estados Unidos (PIRUS). Kinokolekta ng proyekto ng START ang data na nasa labas ng saklaw ng misyon ng DHS at kinategorya ang data na iyon sa mga paraan na hindi ginagawa ng DHS. Ang mga konklusyon ng START ay hindi kumakatawan sa pagsusuri ng DHS. Hindi sinusubaybayan o sinusubaybayan ng DHS ang mga indibidwal o grupo batay lamang sa mga ideolohiya. Ang pagtataguyod lamang ng mga posisyong pampulitika o panlipunan, aktibismo sa pulitika, paggamit ng malakas na retorika, o pangkalahatang pilosopikong pagyakap sa mga marahas na taktika ay hindi bumubuo ng marahas na ekstremismo at pinoprotektahan ng konstitusyon. Ang PIRUS ay isang de-identified, cross-sectional, quantitative dataset ng mga indibidwal sa Estados Unidos na nag-radikalize hanggang sa punto ng marahas o hindi marahas na aktibidad na kriminal na udyok ng ideolohiya, o may kaugnayan sa ideologically motivated sa isang dayuhan o domestic extremist na organisasyon mula 1948 hanggang 2021. Ang dataset ng PIRUS ay na-code gamit ang ganap na open-source na materyal. Ang dataset ay hindi limitado sa iisang ideological na category. Para sa karagdagang impormasyon sa pamamaraan at mga kahulugang ginamit sa proyektong pananaliksik na ito, pakibisita ang: start.umd.edu. Ang proyektong ito ay suportado ng Awards 2012-ZA-BX-0005, 2017-ZA-CX-0001, at 2019-ZA-CX-0004 sa pamamagitan ng National Institute of Justice, Office of Justice Programs, at US Department of Justice, at ng ang Department of Homeland Security Science and Technology Directorate's Office of University Programs sa pamamagitan ng Award Number 2012-ST-061-CS0001.

kriminal ay maaaring gumamit ng mga materyal na batas sa suporta para mas madaling guluhin ang mga pakana para sa mga pakana ng homegrown violent extremist (HVE) na inspirasyon ng mga itinalagang dayuhang teroristang organisasyon. Kahit na sa mga tool na ito, nakahanap ang START ng 20.8% rate ng tagumpay para sa mga HVE plot sa parehong panahon.

Ang bilang ng mga mass casualty na marahas na extremist plot sa Estados Unidos ay dumarami. Ang data na nakolekta ng START na sumasaklaw sa huling 30 taon ay nagpapakita na "sa loob ng limang taon mula 1990-1994, ang Estados Unidos ay nag-average ng dalawang mass casualty extremist plot bawat taon. Sa paghahambing, sa loob ng limang taon mula 2017-2021, mayroong average na 40 mass casualty plot bawat taon sa Estados Unidos — isang 1900% na pagtaas" (Jensen et al., 2023, March, p.1). Tinatayang 33% ng mass casualty plot na na-catalog ng START mula 1990-2021 ay matagumpay (Jensen et al., 2023, March).

Ang tumaas na antas ng naka-target na karahasan sa Estados Unidos ay nagpapakita ng higit pa sa pagtaas ng mass casualty attacks. Bagama't hindi sinusubaybayan o sinusubaybayan ng DHS ang mga krimen ng mapoot, ang repositoryo ng FBI ng mga istatistika ng hate crime na iniulat ng mga organisasyong nagpapatupad ng batas ay nagpapakita ng taon-taon na pagtaas sa mga nakalipas na taon, na may mga krimen sa pagkapoot na nauugnay sa salungatan sa Israel-Hamas na nagpapalala sa trend na iyon noong 2023 (Alfonseca, 2023). Nag-ulat ang news media ng patuloy na pagtaas ng mga pamamaril sa paaralan sa nakalipas na ilang dekada (Matthews, 2024; Cox et al., 2024). Sa kabuuan, napakaraming Amerikano ang nasugatan o napatay sa mga pagkakataon ng tinatarget na karahasan (Matthews, 2024; Cox et al., 2024).

Ang mga gawaing ito ng karahasan, anuman ang pinagbabatayan ng hinaing, pagkiling, o ideolohiya, ay nakakapinsala sa tela ng lipunan. Ang mga epekto ng mga ito ay umaalingawngaw sa ating mga komunidad at ginagamit ng mga kasuklam-suklam na aktor sa parehong pag-igting sa hinaharap na mga aksyon ng karahasan at humimok ng mga wedge sa ating pambansang pag-iisip. Ang naka-target na karahasan ay nagreresulta sa mga negatibong epekto sa sikolohikal, panlipunan, at pampublikong kaligtasan na higit pa sa pisikal na target ng isang partikular na pag-atake, lalo na sa mga kabataan (Levine at McKnight, 2020; Hodges et al., 2023).

Upang protektahan ang mga mamamayan laban sa naka-target na karahasan at terorismo, ang DHS at ang mga kasosyo sa interagency nito ay nakikibahagi sa mga hakbang na kontra-terorismo na naglalayong guluhin ang mga aktibong banta. Sa pagkilala na ang mga pagkagambalang ito ay hindi palaging magtatagumpay, ang DHS ay namumuhunan din sa mga estratehiya laban sa terorismo upang mas mahusay na ma-secure ang mga pampublikong espasyo at kritikal na imprastruktura. Bagama't kritikal ang mga pamamaraang ito sa kaligtasan ng publiko, idinisenyo ang mga ito upang bawasan ang panganib mula sa mga banta na naipakita na. Ang mga ito ay hindi idinisenyo upang bawasan ang posibilidad ng naka-target na karahasan at terorismo sa unang lugar o tugunan ang mga negatibo, pangalawang-sunod na epekto sa ating pambansang tela.

Ang ilang mga Amerikano na binomba ng mga naka-target na imahe ng karahasan at mga headline ay maaaring tanggapin ang ganitong uri ng karahasan bilang hindi maiiwasan. Sa katunayan, alam namin na ang mga pagkakataon ng naka-target na karahasan ay kadalasang napipigilan, tulad ng iba pang mga anyo ng karahasan ay kadalasang napipigilan sa pamamagitan ng maagang mga interbensyon.

Kinikilala ng DHS ang pangangailangan para sa isang nakabatay sa lakas, maagap, pamamaraan sa pagbabawas ng panganib na nagpapababa sa posibilidad ng naka-target na karahasan at terorismo. Ang CP3 ay [sumasaklaw sa isang amamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan sa pagpigil](#) na gumagamit ng mga dekada ng karanasan sa pagpigil sa karahasan, nagpapalakas ng malawak na hanay ng mga pakikipagsosyo, at nagpapaunlad ng pag-unawa ng pangkalahatang publiko na ang mga pagkakataon ng naka-target na karahasan ay kadalasang napipigilan. Hinahangad ng CP3 ang isang ligtas, may kaalaman, at matatag na lipunan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kultura ng TVTP sa Estados Unidos.

III. Mga Praktikal na Pamamaraan sa Pagpigil

Ang pamamaraan sa pagpigil ng CP3 ay alam ng mga pangunahing prinsipyo ng pampublikong kalusugan, kabilang ang pagtutok sa kalusugan at kapakanan ng mga indibidwal at komunidad. Inilalapat ng pamamaraang ito ang mga modelong may katibayan ng kaalaman na ginagamit sa iba pang paraan ng pagpigil sa karahasan, batay sa pananaliksik sa mga lugar tulad ng pampublikong kalusugan, sikolohiya, at kriminolohiya.

Ang CP3 ay bumubuo ng mga pakikipagtulungan sa isang malawak na hanay ng mga provider ng TVTP at mga stakeholder sa bawat antas ng gobyerno, pribadong sektor, at sa loob ng mga lokal na komunidad. Sa pamamagitan ng taunang mga pagkakataon sa pagpopondo ng grant at mga programa sa pagsasanay, layunin ng CP3 na pataasin ang kamalayan ng publiko tungkol sa pagpigil at pagbuo ng kapasidad. Sa antas ng estado at komunidad, sinusupportahan ng CP3 ang pagbuo ng mga estratehiya at programa ng TVTP. Bilang karagdagan, ang CP3 ay nagbabahagi ng pananaliksik at mga kasanayang nakabatay sa katibayan sa pamamagitan ng nai-publish na mga mapagkukunan ng pagpigil upang mapahusay ang mga inisyatiba ng komunidad at matiyak na ang pagsasanay ay batay sa pinakamahusay na magagamit na pananaliksik sa isang malawak na hanay ng mga akademikong disiplina, tulad ng kalusugan ng publiko, kalusugan ng isip, pag-aaral ng pamilya, sikolohiya, at pag-aaral sa pag-uugali.

Ang isang pangunahing bahagi ng isang pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan ay ang pagkilala sa mga panganib at proteksiyon na mga salik na maaaring magpapataas o magpapababa sa posibilidad na magpatuloy o maging biktima ng karahasan. Ang pagtukoy sa mga panganib at proteksiyon na mga kadahilanan ay maaaring makatulong na matukoy kung saan dapat ituon ang pagpigil (CDC, 2024a). Sa konteksto ng naka-target na karahasan at terorismo, ipinahihiwatig ng pananaliksik na ang mga salik ng panganib para sa pagsasagawa ng marahas na ekstremismo ay maaaring mula sa mga salik sa ugali, tulad ng galit, hinaing sa pulitika, at superyoridad sa grupo, hanggang sa mga kadahilangang criminogenic tulad ng paghahanap ng kilig at mababang pagpipigil sa sarili ([Wolfowicz et al., 2021](#); [Ellis et al., 2024](#)). Ang mga kadahilanan ng peligro ay hindi predictive; sa halip, ang isang kadahilanan ng panganib ay "isang katangian na maaaring magpapataas ng pagkamaramdamin ng isang indibidwal sa radikalismong sa karahasan" ² ([DHS, 2021, p.2](#)). Iminumungkahi ng pananaliksik na ang mga salik sa panganib at proteksiyon ay maaaring mag-iba depende sa lokal na konteksto, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng mga pamamaraang hinihimok ng komunidad sa pagpigil ([Ellis et al., 2021](#)).

Ang pagpapalakas ng mga proteksiyon na kadahilanan ay maaaring makatulong na mabawasan ang paglitaw ng mga kadahilanan ng panganib. Para sa malawakang pagpigil sa karahasan, kabilang dito ang pagsuporta sa mga komunidad upang matiyak na ang mga pamilya ay may sapat na access sa mga pangunahing pangangailangan, kabilang ang pangangalagang medikal, ligtas at matatag na pabahay, de-kalidad na edukasyon, at mga pagkakataon sa ekonomiya, na tinitiyak na ang mga indibidwal ay nakadarama ng koneksyon sa iba sa komunidad. Sa naka-target na espasyo ng karahasan at terorismo, ang mga kadahilangang pang-proteksiyon ay maaaring magsama ng tiwala sa institusyon, suporta sa lipunan, pakikilahok ng magulang, at kasiyahan sa buhay (Wolfowicz et al, 2021).

² Ang radikalismong ay ang "pagbuo ng mga saloobing sumusuporta sa paggamit ng karahasan sa pangalan ng isang dahilan" (Wolfowicz et al., 2021, p.2).

Ang mga kadahilanan ng peligro at proteksiyon ay lumilitaw sa antas ng indibidwal, relasyon, komunidad, at lipunan. Gumagamit ng Social-Ecological Model (SEM) ang pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan ng CP3 para ipakita kung paano naiimpluwensyahan ng konteksto ang mga salik sa panganib at proteksiyon sa mga layer ng lipunan. Inilalagay ng SEM ang indibidwal na nakapugad sa loob ng tatlong antas



ng lipunan (relasyon, komunidad, at lipunan) at pinahahalagahan ang interplay ng mga salik sa pagitan ng bawat antas na ito. Ipinapaliwanag ng SEM kung paano nakakakuha ang CP3 ng isang pag-unawang nakasentro sa tao sa TVTP habang isinasaalang-alang din ang kapaligiran kung saan nakatira at kumikilos ang isang indibidwal. Alinsunod dito,

nakikipagtulungan ang CP3 sa mas malawak na hanay ng mga organisasyon na nagtatrabaho sa antas ng indibidwal, relasyon, komunidad, at lipunan upang mabawasan ang panganib ng naka-target na karahasan.










Ang Modelong Sosyal-Ekolohiya: Isang Framework para sa Pagpigil (CDC, 2024b)

Bilang karagdagan, gumagamit ang CP3 ng mga antas ng pagpigil na may kaalaman sa pampublikong kalusugan upang matugunan ang mga salik sa panganib at proteksiyon sa buong SEM nang komprehensibo. Ang mga aktibidad sa pagpigil na ito ay naglalayong pahusayin ang panlipunang mga determinant ng kalusugan — ang mga kondisyon kung saan lumalaki, nabubuhay, nagtatrabaho, at nagkaka-edad ang mga tao na humuhubog sa mga resulta ng kalusugan (CDC, 2024c). Para sa TVTP at CP3, nangangahulugan ito ng pagtugon sa mga panlipunang determinant na maaaring mabawasan ang posibilidad ng mga indibidwal na masangkot sa target na karahasan at terorismo sa apat na antas ng pagpigil, na ikinategorya bilang simula, primarya, sekundarya, at tersiyaryo.

1. Ang **Simulang pagpigil** ay nakatutok sa mga salik sa antas ng lipunan na nakakaapekto sa kalusugan at kagalingan ng mga indibidwal at komunidad. Kabilang sa mga proteksiyon na salik ang mga kultural na kaugalian tulad ng kalayaan sa pagsasalita, panlipunang pagsasama, at pagkakapantay-pantay, na kadalasang pinoprotektahan ng batas . Kabilang sa mga halimbawa ng mga negatibong salik ang misogyny, hindi pagpaparaan sa lahi o etniko, at kawalan ng tiwala sa mga institusyong sibiko. Ang mga negatibong salik sa antas ng lipunan ay maaaring lumikha ng galit, takot, o kawalan ng katiyakan. Sa loob ng konteksto ng TVTP, madalas na pinalalakas ng mga marahas na ekstremista ang mga salik na ito at sinisisi ang mga partikular na grupo o komunidad, na naglalarawan sa kanila bilang mga banta at nananawagan ng kriminal na karahasan laban sa kanila.
2. Ang **primaryang pagpigil** ay nangyayari sa antas ng komunidad, halimbawa sa isang paaralan, sa isang grupo ng affinity-community o isang heyograpikong lokasyon tulad ng isang lungsod o bayan. Ang mga programa sa primaryang pagpigil ay nakabatay sa mga proteksiyon na salik na tumutulong sa mga komunidad na umunlad, tulad ng mga panlipunang determinant ng kalusugan, kaya binabawasan ang pagiging kaakit-akit ng karahasan bilang solusyon sa isang partikular na problema. Ang mga programa sa primaryang pagpigil ay tumutulong na gawing normal ang isang kultura ng walang karahasan at pagpigil sa karahasan.
3. Ang **sekundaryang pagpigil** ay nalalapat sa mga indibidwal na nagpapakita ng patungkol sa mga pag-uugali na nauugnay sa mga insidente ng naka-target na karahasan at terorismo, tulad ng pasalitang layunin na makisali sa karahasan o pag-aayos sa mga nakaraang insidente ng naka-target na karahasan at terorismo. Kasama sa mga programa sa sekundaryang pagpigil ang mga interbensyon sa hustisyang hindi kriminal kung saan ang mga pangkat na kinabibilangan ng iba't ibang larangan at stakeholder ng komunidad ay nagbibigay ng mga direktang serbisyo (hal., kalusugan ng pag-uugali, kalusugan ng pag-iisip, mga serbisyo ng tao) upang pagaanin ang mga nauugnay na salik sa panganib at pahusayin ang mga

nauugnay na salik na proteksiyon sa buhay ng isang indibidwal, na binabawasan ang posibilidad na gumawa sila ng karahasan.³

4. Ang **tersiyaryong pagpigil** ay nalalapat sa mga indibidwal na nakikibahagi sa o aktibong sumuporta sa mga gawain ng naka-target na karahasan at terorismo. Ang mga programa sa tersiyaryong pagpigil ay tumutulong sa rehabilitasyon at muling pagsasama-sama ng mga indibidwal sa lipunan upang mabawasan ang kanilang posibilidad ng muling pagkakasala. Ang mga programa sa tersiyaryong pagpigil ay tumutulong sa pagbuo ng mga salik na proteksiyon at pagpapagaan ng mga salik sa panganib sa indibidwal na antas, gayundin sa mga network ng pamilya at mga kasamahan.

Levels of Prevention	Partner Examples		Programs	
Primordial Advocating to Prevent the Development of Risk Factors	 Policy Makers	 State & City Government	Civic Engagement, Youth Resilience, Law Enforcement Community Engagement	
Primary Fostering resilient communities	 Public Health Workers	 School Admins & Social Workers	Training and Awareness, Bystander Training, Social Cohesion Programming	
Secondary Providing services to people at risk	 School Counselors	 Mental Health Providers	 BTAM Teams	Referral Services, BTAM, Intervention Services
Tertiary Supporting offenders to facilitate positive community re-entry	 Judges, Prosecutors, Defense Attorneys	 Re-Entry, Parole & Probation Officers	Rehabilitation and Reintegration Services, Post-Attack Recovery	

IV. Ang Mga Benepisyo ng Pag-adopt ng mga Prinsipyo mula sa Isang Pamamaraang may Kaalaman sa Pampublikong Kalusugan sa Pagpigil sa Karahasan

Mayroong ilang mga benepisyo sa pag-adopt ng mga prinsipyo ng mula sa isang pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan sa pagpigil sa karahasan, mula sa mga cost-benefit hanggang sa pangmatagalang kalusugan at kapakanan ng komunidad.

a. Holistic

Kung ikukumpara sa pag-asa sa isang pamamaraan ng hustisyang kriminal sa paghihiwalay, na nakatutok lamang sa indibidwal na antas, ang pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan ay holistic ([National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017](#)). Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa

³Ang mga salik ng panganib ay kadalasang malawak na pinanghahawakan sa mga populasyon at hindi hinuhulaan ang naka-target na karahasan o terorismo sa antas ng indibidwal. Ang isang indibidwal ay maaaring magkaroon ng isa o higit pang mga kadahilanan sa panganib at hindi kailanman lumingon sa karahasan, at kaya wala tungkol sa mga pag-uugali na nauugnay sa karahasan, ang pagtutuo sa mga kadahilanan ng panganib na nag-iisa upang mag-udyok sa mga indibidwal na antas ng interbensyon ay hindi angkop. Sa antas ng populasyon, gayunpaman, ang pagpapahusay ng mga proteksiyon na salik at pagpapagaan ng mga salik sa panganib ay nagpapababa sa posibilidad ng karahasan. Dagdag pa, kung ang isang indibidwal ay nakikibahagi sa mga pag-uugaling nauugnay sa TVT, ang pagbuo ng isang walang parusang plano sa pamamahala ng kaso upang pahusayin ang mga kaugnay na proteksiyon na salik at pagaanin ang mga nauugnay na kadahilanan ng panganib sa buhay ng taong iyon ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang posibilidad ng karahasan.

iba't ibang panlipunang ekolohiya at mga antas ng pagpigil, pinahihintulutan ng pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan ang CP3 na isulong ang isang modelo ng pagpigil na nagpapababa sa bilang ng mga indibidwal na nakikibahagi sa naka-target na karahasan sa unang lugar, nagpapataas ng dalas at bisa ng hindi kriminal. mga referral at interbensyon ng hustisya para sa mga nasa panganib na indibidwal, pati na rin ang pagbabawas ng posibilidad ng recidivism. Sa pamamagitan ng pagtutok nito sa panganib, mga salik na nagpoprotekta, at pag-uugali sa halip na ideolohiya, mabisang ilapat ng mga practitioner ang pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan upang mapigilan ang karahasan na nakabatay sa karaingan, pre-meditated hate crime, at terorismo. Dagdag pa, ang mga maagap na pamumuhunan sa mga proteksiyon na salik na nauugnay sa katatagan bago ang isang pag-atake, tulad ng pagtaas ng access sa kalusugan ng isip, kalusugan ng pag-uugali, at mga serbisyo ng tao, kasama ng mas mataas na pagkakaisa sa lipunan, ay nagpapababa sa pinsala sa lipunan na dulot ng matagumpay na mga pag-atake at nakakatulong sa pagsulong ng pagbawi.

b. Maagap

Kung ikukumpara sa tradisyunal na antiterrorism at counterterrorism na mga hakbang, na nagpapababa sa panganib na nauugnay sa mga indibidwal na kumikilos na upang makisali sa karahasan, ang pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan ay maagap. Namumuhunan ito sa mga programa sa mga antas ng pagpigil na nagpapababa sa posibilidad na tanggapin ng mga indibidwal ang kriminal na karahasan bilang isang kinakailangan at lehitimong paraan upang isulong ang isang layunin sa ideolohiya o tugunan ang isang personal na karaingan. Ang mga programa sa simula at primaryang pagpigil ay naglalayong maunawaan at tumugon sa mga intersection ng mga karanasan sa antas ng lipunan at komunidad tulad ng kapootang panlahi, pananakot, at mga hadlang sa mga mapagkukunan na maaaring magpapataas ng posibilidad ng karahasan ([Eisenman and Flavahan, 2017, p. 346](#)). Ang mga programa sa sekundaryang pagpigil, tulad ng mga pangkat na kinabibilangan ng iba't ibang larangan na nakabatay sa paaralan at mga network ng referral, ay nagkokonekta sa mga indibidwal sa mga serbisyo at pagkakataon na nagpapababa sa posibilidad ng kriminal na karahasan at iba pang negatibong resulta ([Cornell and Maeng, 2020](#)). Ang mga programa sa tersiyaryong pagpigil ay nagbabawas sa posibilidad ng marahas na pagbabalik sa dati sa mga indibidwal na may pinakamataas na panganib na masangkot sa mga ekstremistang karahasan — ang mga may kasaysayang kriminal ([Jackson et al., 2019, pp. 185-198](#)).

c. Nagbibigay kapangyarihan

Ang pamamaraan sa pagpigil sa karahasan ng CP3 ay binibigyang-diin ang pagbuo ng mga proteksiyon na salik sa mga antas ng pagpigil, tulad ng pagkakaisa sa lipunan at mental wellness. Kapag ang mga indibidwal, peer group, pamilya, at komunidad ay binigyan ng kapangyarihan at binibigyan ng mga mapagkukunan upang madaig ang mga hamon, hindi gaanong kaakit-akit ang karahasan. Ang isang positibong pamamaraan na bubuo sa mga kalakasan ay umiiwas sa pagsecurity sa mga provider ng pagpigil, pagwawalang-bahala sa mga indibidwal at komunidad, o pagpapatibay sa mga salaysay ng biktima na ginagamit ng mga marahas na ekstremista upang magsulong ng mga marahas na solusyon. Ang isang pamamaraan na nakatutok sa pagbuo ng mga proteksiyon na salik sa mga antas ng pagpigil ay nagpapataas din sa bilang at uri ng mga indibidwal at organisasyon na maaaring gumanap ng aktibong papel sa pagpigil, na nagpapaunlad ng kultura ng pagpigil sa karahasan at walang karahasan.

d. Kinabibilangan ng iba't ibang larangan

Ang naka-target na karahasan at terorismo ay mga kumplikadong hamon ng tao na may mga aspetong kriminal, panlipunan, sikolohikal, kultural, at asal. Nangangailangan sila ng mga pamamaraan at pangkat na kinabibilangan ng iba't ibang larangan upang tugunan. Ang pag-unawa ng CP3 sa malawak na hanay ng mga nauugnay na panganib at proteksiyon na mga salik, ang maraming panlipunang determinant ng kalusugan, at ang apat na antas ng modelong panlipunan-ekolohikal ay nagpapalinaw: walang isang propesyon o pamamaraan ang makakapigil sa naka-target na karahasan at terorismo. Ang CP3 ay kumukuha mula sa isang hanay ng mga pamamaraan, kasanayan, disiplina, at propesyon na nakabatay sa katibayan upang ipaalam sa pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan sa pagpigil sa

naka-target na karahasan at terorismo nito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng mga naitatag na modelo ng pampublikong kalusugan para sa pagpigil sa karahasan, kabilang ang ibinahaging bokabularyo at itinatag na mga prinsipyo, binibigyang-daan ng CP3 ang mga indibidwal at organisasyon na may iba't ibang tungkulin at responsibilidad — sa maraming iba't ibang disiplina — na itugma ang kanilang mga pagsisikap.

Dagdag pa, kinikilala ng CP3 ang mga dekada ng pananaliksik at pagsasanay na nagpapakita ng ibinahaging panganib at proteksiyon na mga kadahilanan sa iba't ibang anyo ng karahasan (Wilkins et al., 2014). Ang mga upstream, pamamaraan sa pagpigil na kinabibilangan ng iba't ibang larangan ay kadalasang tumutugon sa panganib at proteksiyon na mga salik na karaniwan sa maraming anyo ng karahasan. Halimbawa, ang salungatan sa pamilya ay isang panganib na kadahilanan na nagpapataas ng posibilidad ng karahasan at pananakot ng kabataan (Wilkins et al., 2014), at tinukoy ng U.S. Secret Service ang salungatan sa pamilya bilang isang pangunahing kadahilanan ng panganib para sa mga umaatake sa paaralan (United States Secret Service National Threat Assessment Center, 2019). Kinikilala ng pamamaraan ng CP3 ang pinakamabilis na paraan upang mapataas ang pambansang kapasidad para sa TVTP ay ang sama-samang pagsali sa isang kinabibilangan ng iba't ibang larangan na grupo ng mga may karanasang propesyonal sa pagpigil sa karahasan na aktibong tumutuon sa iba't ibang anyo ng karahasan. .

e. Sulit

Bilang karagdagan sa pagliligtas ng mga buhay at pagliit ng pinsala, ang pamumuhunan sa maagang pagpigil ay nagbubunga ng malaking kita sa mga tuntuning pang-ekonomiya at panlipunan. Ang isang break-even analysis na ginawa ng RAND ay nagha-highlight sa mga pagsusumikap sa pagpigil na binabayaran para sa kanilang sarili sa pamamagitan lamang ng pagpapababa ng bilang ng mga magastos na pagsisiyasat, pagsubok, at pagkakakulong na kinakailangan ng pamahalaan (Jackson et al., 2019, p. 219). Ngunit ang mga programa sa pagpigil ay higit pa sa break even. Iniiwasan nila ang direkta at hindi direktang mga gastos ng karahasan, na maaaring kabuuang daan-daang milyong dolyar para sa isang pag-atake ng mass casualty ([Mueller and Stewart, 2021](#), p.151). Ang ideya na ang isang onsa ng pagpigil ay nagkakahalaga ng kalahating kilong lunas ay hindi natatangi sa naka-target na karahasan at ipinakita, nang paulit-ulit. Itinatampok ng CDC ang ilang programa sa pagpigil sa karahasan sa kabataan at paaralan na ipinahihiwatig ng pananaliksik na nagbibigay ng mga benepisyong pang-ekonomiya na higit sa mga gastos sa pagpapatupad ([CDC, 2016](#)). Ang mga programang naglalayong pigilan ang karahasan ay mas mura sa parehong pangmatagalan at maikling panahon kaysa sa pagharap sa halaga ng pinsala pagkatapos mangyari ang pinsala ([Davis, 2011](#); [Corso et al., 2007](#)).

f. Nakabatay sa Ebidensiya

Bagama't ang tradisyonal na kontra-terorismo at mga pamamaraan sa pagsisiyasat ay kadalasang sensitibo, inuri, at lihim, ang pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan sa pagpigil sa karahasan ay regular na sinusuri ng mga ikatlong partido at batay sa isang magagamit na publiko, patuloy na nagpapabuti, na nakabatay sa katibayan. Ang CP3 ay kumukuha ng malawak na ebidensiya mula sa iba't ibang disiplina at nag-aambag sa nakabatay sa katibayan na iyon sa pakikipagtulungan sa DHS Science and Technology Directorate, National Institute of Justice, CDC, mga kasosyo sa unibersidad, at mga independiyenteng organisasyon ng pananaliksik. Ang [pagsusuri sa mga programa sa pagpigil](#) ay nagbibigay-daan para sa isang umuulit na proseso na nagpapadalisa at nagpapahusay sa kasalukuyang pag-unawa sa TVTP, nagpapahusay sa mga programa at mapagkukunan ng CP3, at nagpapalakas ng parehong transparency at proteksyon ng privacy, mga karapatang sibil, at mga kalayaan.⁴

⁴ Ang mga tatanggap ng grant na programa ng pagpigil sa naka-target na karahasan at terorismo ng CP3 ay may mga proseso ng pagsusuri at mga sistema ng pag-uulat sa lugar upang masubaybayan ng CP3 ang kanilang pag-unlad at masuri ang kanilang trabaho. Nakikipagtulungan ang

g. Pragmatic

Ang mga pagkakataon ng naka-target na karahasan ay kadalasang maiiwasan. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mga gumagawa ng naka-target na karahasan ay kadalasang naglalabas ng kanilang layunin bago kumilos, at kadalasan bilang isang paghingi ng tulong. Kabilang dito ang 83% ng mga umaatake sa paaralan (United States Secret Service National Threat Assessment Center, 2019) at 47% ng mass casualty gun violence perpetrators ([Peterson et al., 2021](#)). Ang marahas na pag-iisip at iba pang may kinalaman sa mga pag-uugali na nauugnay sa mga naunang aksyon ng naka-target na karahasan ay nagbibigay ng isang window ng pagkakataon para sa mga indibidwal, organisasyon, at komunidad na magsagawa ng mga interbensyon na hindi nagpaparusa.

h. Pangmatagalan

Ang naka-target na karahasan at terorismo ay nagtatagal na mga banta (Jensen et al., 2023). Bagama't maaaring magbago ang mga aktor ng pagbabanta at maaaring mag-iba-iba ang mga taktika, ang patuloy na pagbabanta sa kaligtasan ng publiko mula sa terorismo at naka-target na karahasan ay nangangailangan ng mga pangmatagalang pamumuhunan at estratehiya na isinasaalang-alang ang mga salik ng lipunan, komunal, at relasyon na maaaring humantong sa poot at karahasan. Sa kasalukuyan, ang CP3 ay namumuhunan sa secondary at tertiary na pagpigil, tulad ng mga programang pangkaligtasan na sumusuporta sa mga indibidwal na nasa panganib at nakikipagtulungan sa mga provider mula sa iba't ibang disiplina. Ang mga pangmatagalang pamumuhunan sa primaryang pagpigil ay mahalaga upang mabawasan ang dami ng karahasan sa paglipas ng panahon, at upang bumuo ng isang kultura ng pagpigil sa naka-target na karahasan at terorismo. Ang nakabatay sa katibayan para sa TVTP ay umuusbong pa rin gayunpaman, habang ang mga tagapagbigay ng pagpigil ay patuloy na sumusubok at bumuo ng higit pang mga programa sa pagpigil, ang pagkilala sa mga matagumpay na programa ay magtitiyak ng malawakang pag-aampon (Walker et al., 2023).

V. Pagpapalano ng Daan Pasulong

Nakabuo ang CP3 ng limang layunin na pamamaraan upang ayusin ang trabaho, mga prioridad, at pamumuhunan.

1. Layunin 1: I-curate ang Pananaliksik at Pagbuo ng Nilalaman I-curate ang pananaliksik na nakabatay sa katibayan sa pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan (PHIA) sa TVTP at gamitin ito para ipaalam ang pagbuo ng mga teknikal na pakete, pagsasanay, at iba pang mapagkukunan na susuporta sa apat pang madiskarteng layunin ng CP3, na tinitiyak na ang TVTP ay nakabatay sa pananaliksik at pinakamahasag na kasanayan.

Mga *Research and Content Development Team* ng CP3 ay nakikipagtulungan sa mga research at programmatic partners, gaya ng DHS Science and Technology Directorate (S&T), para mag-curate ng nakabatay sa ebidensya ng may-katuturang impormasyon at mga promising practices para ipaalam ang prevention space. Malapit ding nakikipagtulungan ang CP3 sa mga third-party na evaluator upang masuri ang bisa ng mga pangunahing proyektong pinondohan o tinukoy ng CP3 at S&T. Patuloy na sinusuri ng CP3 ang nangungunang pananaliksik at ebidensya upang ibahagi sa mga provider at kasosyo sa pagpigil. Sa

CP3 sa DHS Science and Technology Directorate upang magsagawa ng mga third-party na pagsusuri sa programa ng isang subset ng mga grantees, at pinopondohan ng DHS ang isang program evaluation ng CP3 TVTP grant program mismo upang matiyak ang patuloy na pagpapabuti. Ang mga resultang ito ay [ibinahagi sa publiko](#) upang ipaalam sa pagsasanay.

Sa buwanang mga ulat sa pag-unlad, dapat idokumento ng mga tatanggap ng CP3 grant at sub-recipient ang pare-pareho, sistematiko, patas, makatarungan, at walang kinikilingan na pagtrato sa lahat ng indibidwal, anuman ang kanilang lahi, etnisidad, bansang pinagmulan, kasarian, relihiyon, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles, o katayuan sa ekonomiya. Kung ang isang grantee ay magsasagawa ng pananaliksik sa paksa ng tao o gagamit ng mga sukat ng pagganap na maaaring maging tulad nito, dapat na matagumpay na makuha ng grantee ang pag-apruba ng Institutional Review Board (IRB) at DHS Compliance and Assurance Program Office (CAPO).

pamamagitan ng sistematikong pagsusuri, pag-curate ng katibayan, at patuloy na pag-aaral, isinasalin ng Research and Content Development team ang katibayan sa patakaran at kasanayan sa pamamagitan ng pagbuo ng nilalaman ng pagsasanay at iba pang mapagkukunan ng pagpigil.

2. Layunin 2 – Palakihin ang Kapasidad ng Mga Provider at Kasosyo sa Pagpigil: Makipag-ugnayan sa mga provider ng pagpigil at ikonekta sila sa mga kasalukuyang kasosyo sa CP3, na nagpo-promote ng mga mapagkukunan ng PHIA upang bumuo ng kapasidad sa pagpigil sa karahasan sa buong bansa.

Ang *Field Operations Team* ng CP3, na binubuo ng mga nationwide regional prevention coordinator (RPCs), ay malapit na nakikipagtulungan sa estado at lokal na mga kasosyo upang (1) magpayo sa pagbuo ng pamamaraan sa TVTP at pagpapatupad ng programa at (2) pagyamanin ang mga estratehikong pakikipagsosyo sa mga kasosyo sa pampublikong kalusugan upang lumikha ng pampublikong kalusugan pundasyon para sa mga programa sa pagpigil. Naghahatid din ang mga RPC ng mga pagsasanay, mapagkukunan, at impormasyon sa mga practitioner at kasosyo sa pagpigil. Ang kanilang trabaho ay idinisenyo upang mapabuti ang pagiging naa-access, scalability, at transparency ng mga programa at mapagkukunan ng CP3.

Mula sa pananaw na may kaalaman sa kalusugan ng publiko, ang mga RPC ay gumaganap ng mahalagang papel sa mga pagsisikap ng CP3 na talakayin ang mga provider ng pagpigil na nagtatrabaho sa iba pang anyo ng karahasan (karahasan sa kabataan, karahasan sa sekswal, pang-aabuso sa matatanda, karahasan sa matalik na kapareha, at higit pa) upang makuha ang kanilang sama-samang kadalubhasaan, mga karanasan, at mga network upang makilahok sa primarya at sekundarya na pagpigil sa espasyo ng TVTP. Mula sa pananaw ng pampublikong kalusugan, ang mga pagsisikap ng provider ng pagpigil sa karahasan sa espasyong ito ay nakatuon sa pagpapatupad ng iba't ibang mga hakbang sa pagpigil, tulad ng edukasyon sa komunidad, mga programang maagang interbensyon, suporta sa kalusugan ng isip, at mga patakarang napapabilang, na may layuning guluhin ang cycle ng karahasan at bawasan ang paglaganap ng target na karahasan.

3. Layunin 3: Mamuhunan at Suportahan ang Mga Makabagong Programa sa TVTP Bumuo at suportahan ang mga kakayahan ng TVTP sa pamamagitan ng isang taunang programa ng grant at karagdagang, mga inisyatiba na pinangungunahan ng kasosyo na may layuning magsulong ng pipeline mula sa makabago hanggang sa pinakamahuhusay na kagawian.

Ang Grants and Innovation Team ng CP3 ay nangangasiwa ng taunang grant program (sa pakikipagtulungan sa FEMA) upang pondohan ang mga proyektong sumasaklaw sa iba't ibang antas ng pagpigil, mula sa pambansa hanggang sa lokal na saklaw. Kasama sa mga grantee ang mga ahensya ng gobyerno ng estado, lokal, tribo, at teritoryo, mga organisasyong nakabatay sa komunidad, at mga unibersidad. Pinopondohan din ng CP3 ang programang Invent2Prevent, isang programa sa pag-aaral ng karanasan na nagbibigay kapangyarihan sa mga mag-aaral sa high school at unibersidad na lumikha ng mga produkto, tool, o inisyatiba ng TVTP.

Nakikipagtulungan din ang CP3 Grants and Innovation Team sa mga tatanggap ng grant, innovation partner, at third-party na evaluator para bumuo ng kultura ng pag-aaral, pagbabahagi ng impormasyon, at transparency.

4. Layunin 4: Bumuo ng Pambansang Koalisyong Mga Kaalaman sa Kalusugan ng Publiko para sa TVTP: Lumikha ng mga madiskarteng pakikipagsosyo sa mga organisasyon at kanilang mga network na maaaring mag-ambag sa PHIA sa TVTP.

Ang *Strategic Engagement Team* ng CP3 ay nakatutok sa pagbuo ng mga pambansang estratehikong pakikipagsosyo sa mga intra- at inter-agency na kasosyo, na nakatuon sa mga pederal na ahensya ng pampublikong kalusugan at kanilang mga network. Nilalayan ng CP3 na pagsamahin ang mga pagsisikap ng

TVTP sa makabuluhang mga propesyonal na network, institusyon, at mapagkukunang pinansyal na nakikibahagi na sa iba pang mga anyo ng pagpigil sa karahasan. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan nito, pinalalakas ng CP3 ang PHIA nito sa pagpigil sa mga pangunahing madla sa mga ahensya ng seguridad, komunidad ng pampublikong kalusugan, at mga practitioner ng TVTP.

5. Layunin 5: Magsagawa ng Mga Madiskarteng Komunikasyon: Gumamit ng mga maagap na komunikasyon upang suportahan ang mga priyoridad ng CP3 at pagyamanin ang isang kultura ng hindi karahasan at pagpigil sa karahasan.

Ang *Strategic Communications Team* ng CP3 ay namamahala sa mga pagsisikap sa komunikasyon at pagmemensahe upang isulong ang lahat ng elemento ng pamamaraang ito at pagyamanin ang isang kultura ng pagpigil sa karahasan kung saan nauunawaan ng mga komunidad na ang mga gawain ng naka-target na karahasan at terorismo ay maiiwasan at ang papel na ginagampanan nila sa pagpigil sa karahasan.

VI. Konklusyon

Ang U.S ay nakakaranas ng mas mataas na antas ng target na karahasan at terorismo. Ang komunidad ng seguridad lamang ay hindi matutugunan ang mga panganib na kadahilanan na nagpapataas ng posibilidad ng karahasan o nagpapalakas ng mga proteksiyon na salik na nagpapababa sa posibilidad ng karahasan sa paglipas ng panahon. Hindi rin maayos ang posisyon na mamagitan nang nakapag-iisa kapag ang isang indibidwal ay nagpapakita tungkol sa mga pag-uugali na nauugnay sa mga naunang gawain ng naka-target na karahasan, kahit na ang isang interbensyon ay maaaring makatulong sa indibidwal na pinag-uusapan at sa kanilang komunidad. Sa kabalintunaan, gayunpaman, alam natin na ang mga gawain ng naka-target na karahasan at terorismo ay kadalasang maiiwasan. Ang pagpigil sa mga gawain ng naka-target na karahasan at terorismo sa Estados Unidos ay nangangailangan ng pagbabago sa paradigm tungo sa isang pamamaraang may kaalaman sa pampublikong kalusugan na gumagamit ng mga dekada ng pananaliksik sa pagpigil sa karahasan at ang mga kakayahan ng umiiral na komunidad ng pagpigil sa karahasan. Lubos na pinapataas ng PHIA ang mga pagkakataong bawasan ang panganib ng naka-target na karahasan sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa kagalingan sa lahat ng antas ng modelong panlipunan-ekolohikal, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pagpigil bilang karagdagan sa mga programang pangkaligtasan, at sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa pakikipagtulungan at aktibong pakikilahok sa magkakaibang hanay ng mga mga artista.

VII. Mga sanggunian

Alfonseca, K. (2023, November 15). U.S. extremists exploit Israeli-Palestinian tensions with calls for violence, hate: Experts. *ABC News*. Retrieved from <https://abcnews.go.com/International/us-extremists-exploit-israeli-palestinian-tensions-calls-violence/story?id=104787610>

David-Ferdon, C., Vivolo-Kantor, A. M., Dahlberg, L. L., Marshall, K. J., Rainford, N. & Hall, J. E. (2016). Centers for Disease Control and Prevention, Division of Violence Prevention, National Center for Injury Prevention and Control. *Youth Violence Prevention: Resource for Action: A Compilation of the Best Available Evidence*. CDC.gov. https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/YV-Prevention-Resource_508.pdf

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control National Center for Injury Prevention and Control. Number of Injuries and Associated Costs. *CDC.gov*. <https://wisqars.cdc.gov/cost/?y=2020&o=MORT&i=8&m=20810&g=00&s=0&u=TOTAL&u=AVG&t=COMBO&t=MED&t=VPSL&a=5Yr&g1=0&g2=199&a1=0&a2=199&r1=MECH&r2=INTENT&r3=NONE&r4=NONE&c1=&c2=>

Centers for Disease Control and Prevention (2024a). About The Public Health Approach to Violence Prevention. *CDC.gov*. <https://www.cdc.gov/violence-prevention/about/about-the-public-health-approach-to-violence-prevention.html>

Centers for Disease Control and Prevention (2024b). About Violence Prevention. *CDC.gov*. <https://www.cdc.gov/violence-prevention/about/index.html>

Centers for Disease Control and Prevention (2024c). Social Determinants of Health at CDC, *CDC.gov*. Retrieved from <https://www.cdc.gov/about/priorities/social-determinants-of-health-at-cdc.html>

Cornell, D., & Maeng, J., (2020, February). Student Threat Assessment as a Safe and Supportive Prevention Strategy: Final Technical Report. Charlottesville, VA: Curry School of Education, University of Virginia; National Institute of Justice. <https://nij.ojp.gov/library/publications/student-threat-assessment-safe-and-supportive-prevention-strategy-final>

Corso, P., Mercy, J., Simon, T., Finkelstein, E., & Miller, T. (2007). Medical costs and productivity losses due to interpersonal and self-directed violence in the United States. *Am J Prev Med*, 33(3). <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2007.02.010>

Cox, J., Rich, S., Trevor, L., Muyskens, J., & Ulmanu, M. (2023, April 3). There have been 404 school shootings since Columbine. *Washington Post*. Retrieved June 27, 2024, from <https://www.washingtonpost.com/education/interactive/school-shootings-database/>

Davis, R. (2011, October 25). *Social and Economic Costs of Violence: Workshop Summary*. NIH National Library of Medicine. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK190007/>

Department of Homeland Security (2022, November 30). Summary of the Terrorism Threat to the United States. *National Terrorism Advisory System: Bulletin*. DHS.gov/Advisories. Retrieved August 31, 2023, from https://www.dhs.gov/sites/default/files/ntas/alerts/22_1130_S1_NTAS-Bulletin-508.pdf

Eisenman, D., & Flavahan, L. (2017). Canaries in the coal mine: Interpersonal violence, gang violence, and violent extremism through a public health prevention lens. *International Review of Psychiatry (Abingdon, England)*, 29(4), 341–349. <https://doi.org/10.1080/09540261.2017.1343527>

Ellis, B., Erez, E., Horgan, J., LaFree, G., & Spaaij, R. (2024, March 25). Comparing Violent Extremism and Terrorism to Other Forms of Targeted Violence. *National Institute of Justice Journal*. Retrieved from <https://nij.ojp.gov/topics/articles/comparing-violent-extremism-and-terrorism-other-forms-targeted-violence>

Ellis, B., Miller, A., Sideridis, G., Frounfelker, R., Miconi, D., Abdi, S., Aw-Owman, F., & Rousseau, C. (2021). Risk and protective factors associated with support of violent radicalization: Variations by geographic location. *International Journal of Public Health*, <https://doi.org/10.3389/ijph.2021.617053>; *National Institute of Justice*. <https://nij.ojp.gov/library/publications/risk-and-protective-factors-associated-support-violent-radicalization>

Hodges, J. C., Walker, D. T., Baum, C. F., & Hawkins, S. S. (2023). Impact of School Shootings on Adolescent School Safety, 2009-2019. *American Journal of Public Health*, 113(4), 438–441. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.307206>

Jackson, B., Rhoades, A., Reimer, J., Lander, N., Costello, K., & Beaghley, S. (2019). *Practical Terrorism Prevention: Reexamining U.S. National Approaches to Addressing the Threat of Ideologically Motivated Violence*, Homeland Security Operational Analysis Center operated by the RAND Corporation, RR-2647-DHS, 2019. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2647.html

- Jensen, M., Kane, S., & Akers, E. (2023, March). *Profiles of Individual Radicalization in the United States (PIRUS): Mass Casualty Extremist Offenders*. The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), University of Maryland. <https://www.start.umd.edu/publication/profiles-individual-radicalization-united-states-pirus-mass-casualty-extremist>
- Jensen, M., Kane, S., & Akers, E. (2023, March). *Profiles of Individual Radicalization in the United States (PIRUS): Comparing Violent and Non-Violent Offenders*. The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), University of Maryland. <https://www.start.umd.edu/publication/pirus-comparing-violent-and-non-violent-offenders>
- Levine, P.B. & McKnight, R. (2020). *Exposure to a School Shooting and Subsequent Well-Being*. National Bureau of Economic Research Working Papers, 28307. National Bureau of Economic Research. <https://www.nber.org/papers/w28307>
- Matthews, A. (2024, June 25). School shootings in the US: Fast facts. *CNN*. <https://www.cnn.com/us/school-shootings-fast-facts-dg>
- Mueller, J., & Stewart, M. G. (2018). Terrorism and Bathtubs: Comparing and Assessing the Risks. *Terrorism and Political Violence*, 33(1), 138–163. <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1530662>
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2017, February 17). *Countering Violent Extremism Through Public Health Practice: Proceedings of a Workshop*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537586/#sec_000013
- Peterson, J., Erickson, G., Knapp, K., & Densley, J. (2021, November 4). Communication of Intent to Do Harm Preceding Mass Public Shootings in the United States, 1966 to 2019. *JAMA Network Open*.
- United States Secret Service National Threat Assessment Center (2019, November). *Protecting America's Schools: A U.S. Secret Service Analysis of Targeted School Violence*. <https://www.secretservice.gov/node/2565>
- Walker, A., Steele, S., Allen, M., & Arreola, N. (2023). *Prevention Program Sustainability and Associated Determinants: A Literature Review, Version 1.0*. <https://digitalcommons.unomaha.edu/ncitereportsresearch/53>
- Wilkins, N., Tsao, B., Hertz, M., Davis, R., & Klevens, J. (2014, July). *Connecting the Dots: An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence*. CDC.gov. <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/31552>
- Wolfowicz, M., Litmanovitz, Y., Weisburd, D., & Hasisi, B. (2021). Cognitive and behavioral radicalization: A systematic review of the putative risk and protective factors. *Campbell Systematic Reviews*, 17(3). <https://doi.org/10.1002/cl2.1174>